

THIEN CHUA ĐÃ SINH RA ĐÔI

CHO CHÚNG TA

(Lơ Nô a Đêm- Isaiah 9:2-4, 6-7; Titus 2:11-14; Luke 2:16)

Nguyễn Tiễn Cảnh, MD

Chúa ban Con của Ngài cho chúng ta

Dân tộc bần cảnh đi trong u tối đã nhìn thấy ánh sáng chan hòa. Sự sáng đã bừng lên trên những người mù, và họ đã thêm sự sống. Chúa đã làm cho dân tộc trở nên vĩ đại thì không làm cho niềm vui thành vĩ đại nữa sao? Họ sống vui mừng trước mặt Chúa, như người ta vui mừng trong mùa gặt lúa, như kẻ thợ thuyền hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của lễ dâng hiến và phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông trên vai nó, cái vòng tay quyên của kẻ áp bức...Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Midian. Bèi là mẹ của chiến bại đi khắp nơi của kẻ chiến thắng, mẹ của áo bào nhuộm máu đào, sẽ bắt đầu đi và trở nên mẹ của nhóm kẻ. Bèi là mẹ của Hải Nhi đã sinh ra cho chúng ta, và mẹ của người con đã được tặng cho chúng ta. Ngài đã gánh vác vòng tay quyên trên vai, và người ta sẽ gọi tên Ngài là "Cảnh Viên Kế Diệt, Thiên Chúa Huy Hoàng, Ngài Cha Muôn Thu, Ông Vua Hòa Bình". Ngài sẽ mở vòng tay quyên, và cảnh thái bình sẽ vô tận. Ngài sẽ đứng trên ngai vàng David, và trong vòng tay quyên của Ngài, để chúng ta và tặng chúng ta, trong sự công minh chính trực, ngay từ bây giờ và mãi mãi muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi đi u đó. (Isaiah9:2-4,6-7)

Dù đã xa quê hương, đức biết tôi sinh ra ở miền Bắc Việt Nam hơn 50 năm, nhưng mỗi năm Giáng Sinh tôi vẫn vui thích tôi hạnh phúc là tự nhiên tôi là người đến những ngày xa xôi ở Hà Nội khi còn ở tuổi thiếu niên. Vào đêm Giáng Sinh này, cả đoàn chúng tôi rời đi ra hang đá để làm lễ ngoài trời trong khi cùng ca bài "Đêm đông lạnh lẽo... Chúa sinh ra đời...". Sao mà cảm động thế! Cái cảm giác âm u mà êm đềm như thổi sự ấm áp; cái khí hậu lạnh lẽo như buốt lúc này ở Hà Nội trong đêm tối chập chùng không trăng không sao. Đúng là mùa đông giá lạnh. Nó thổi thổi phù phù thổi ca cả bài hát và quang cảnh mà các văn thi sĩ đã từng chép Chúa sinh ra đời ở hang lạnh lẽo, lạnh lẽo, cô đơn ở Bethlehem.

Bây giờ tôi đã lớn, không gian và thời gian không giống xưa. Khí hậu cũng khác. Có khi còn nóng bức, trái ngược với cảm nhận rét lạnh của Chúa ra đời hơn 2000 năm trước ở Saigòn vào mùa Giáng Sinh mà hát bài Đêm Đông sao nghe nó vô duyên thế. Ở Florida, nơi tôi sống thì quanh năm nóng cái nóng nhiệt đới, nhưng vào mùa Giáng Sinh thì Trời thổi cho khí hậu mát mẻ, thành thế đêm Noel/Giáng Sinh nó là dịp như sinh tình đôi chút, nhất là năm nay khí hậu trời lạnh ấm áp và lạnh lẽo cái lạnh bình thường của mỗi năm. Lạnh buốt thế!

Lòng mình có còn rung động nữa không nhỉ? Có lúc cũng cảm thấy bối rối, có lúc như chững chững có gì khác thường. Nhưng tâm trí dĩ nhiên có đôi chút khác lúc còn là trẻ nít. Mình đã đọc các học hỏi như giáo lý, Kinh thánh, Tin Mừng qua những bài học và sách vở và cả những đời, do đó có những suy nghĩ chín chắn và có vẻ thâm sâu hơn? Đó cũng là tự nhiên thôi. Biết suy nghĩ về cảm nhận rét lạnh Chúa phải chịu ở hang lạnh lẽo thì cũng biết suy đi tìm ra cái lạnh lẽo của những người mà hiện đang gánh chịu trên toàn thế giới, ở ngay chính quê hương Việt Nam thân yêu của mình. Không chỉ cái lạnh buốt do khí hậu làm cho con người phải tê tái mà còn cái lạnh buốt bởi chính con người làm cho con người do đàn áp, truy nã, đức tài, bất công, bất chính trong xã hội... Đôi khi trầm nghĩ, Chúa đã sinh ra đời ở hang lạnh lẽo hơn 2000 năm rồi mà sao loài người vẫn còn bất trả đũa ác hiểm, tàn ác đố kỵ hận thù thế? Thế sao có người sung sướng, có người khổ cực? Có người làm cha thiên hạ, có người suốt đời làm thân trâu ngựa? Bác ái? Công bằng, Tự Bi, Hòa ái? Chúa đã gọi quy tụ những con người không chịu thi hành? Ngay cả những đức mang số mệnh giống người Chúa, nói chi những kẻ thù của Chúa, coi Chúa chỉ là thu thuế phiến? Chúng ta hãy nhìn nhau? Không thể được. **Ánh sáng không thể hòa nhập với bóng tối (2Cr 6:14-18;7:1). Thiên Chúa thì trung thực. Ngài nói là Làm. Không giả hình, không làm bộ. (Mt 23:1-11).**

Mùa Xuân và Giáng Sinh năm nay, tôi có một đức biết, có tính riêng tư cá nhân như xưa, xin được chia sẻ với mọi người. Vì muốn cho cả gia đình tôi họp cùng nhau suy niệm, thường xuyên về Giáng Sinh, nên tuần trước tôi cũng cùng con cháu sau bữa ăn tối, tất cả yên lặng cùng nhau nghe nhạc Giáng Sinh, không phải là ra hí hoàng nghe nhạc nhà thờ nghe ban nhạc để nghe ca và hòa tấu

mà là th⊘⊘ ng th⊘ c t⊘ i gia. B⊘ n nh⊘ c "Messiah night".

Ban hòa t⊘ u trình bày nh⊘ ng công trình sáng tác c⊘ a Handel v⊘ Giáng Sinh th⊘ t tuy⊘ t v⊘ i. Tôi không th⊘ không rung đ⊘ ng m⊘ i khi nghe nh⊘ ng ý l⊘ i c⊘ a tiên tri Isaiah qua đ⊘ u nh⊘ c tung hô Chúa: "For unto us a Child is born, unto us a Son is given, and the government shall be upon his shoulder; and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace." (Isaiah 9:6). Xin t⊘ m đ⊘ ch:

"Con Tr⊘ sinh ra đ⊘ i cho chúng ta,

là Con m⊘ t Thiên Chúa,

Quy⊘ n bính Ng⊘⊘ i đ⊘ t trên vai,

tên Ng⊘⊘ i g⊘ i Quân s⊘ Tuy⊘ t v⊘ i,

là Cha đ⊘ i đ⊘ i,

Là Thiên Chúa Toàn năng,

là Hoàng t⊘ c⊘ a Hòa bình" (Isaiah 9:6)

Nh⊘ ng ý l⊘ i tuy⊘ t m⊘ này đã l⊘ y trong sách tiên tri Isaiah và bài đ⊘ c 1 mà chúng ta đ⊘⊘ c nghe tuyên x⊘ ng hàng năm trong L⊘ N⊘ a Đêm v⊘ ng Giáng Sinh.

Ngay nh⊘ ng câu đ⊘ u c⊘ a đ⊘ n 9 là nh⊘ ng l⊘ i ch⊘ ng c⊘ a Isaiah nói v⊘ th⊘ m c⊘ nh đ⊘ n t⊘ i ghê

rồi và sự u tối m dày đặc sẽ đổ xuống cho hai vương quốc Judah và vương quốc phương Bắc của Israel. Nhưng cái bóng tối sự u tối m này không phải là những lời tuyên báo sau cùng của ngôn sứ. Rõ ràng trên phần đất này đã có một tia sáng vĩ đại chiếu rọi chan hòa. Giọng mở đầu của chương 9 là câu chuyện tiếp bóng tối của chương trước: **"Nhưng kẻ đau khổ sẽ không còn phải sự u tối m. Vào thời kỳ đầu của Ngự trị đã đem nguy hiểm đến cho đất Zebulum và Naphtali, những thời kỳ sau những sự mang vinh quang, làm riêng danh con riêng của biển, miền đất bên kia Jordan và Galilee. Dân chúng đã phải đi trong đêm tối thì nay được nhìn thấy ánh sáng chan hòa; những kẻ từng sống trong miền đất tối tăm dày đặc thì nay có ánh sáng soi chiếu"** (Isaiah 9:1-2).

Ánh sáng vĩ đại này đã thắp sáng tâm hồn bóng tối dày đặc xưa đâu đó nơi nghi ngờ và trống rỗng, bèo bọt và áp bức. Ánh sáng soi chiếu trên những dân đang sống trong bóng tối sự chết. Những hình thức mà dân Assyria áp bức là gông, cùm, ách trên vai còng, roi quật sự bẻ gãy; áo chiến trên sự trở thành máu; khí cồng chiến tranh bị phá hủy báo hiệu sự u tối hòa bình đang tới.

Con Trẻ sinh ra sẽ có được khôn ngoan của vua Solomon, tính dũng cảm và tình thương yêu của vua David, đức tính cao cả của Maisen và các tiên ph. Những tiên đoán Con Trẻ được nói đến ở đây sẽ là vua Hezekiah. Những vua đương thời của Judah lúc bấy giờ đã được các vương quốc quá đỗi nên quy phục nên bị sút kém vì chiến tranh.

Vì có tiên đoán hi vọng là "Quân sự Tuyệt vĩ", nên tâm vọng của không còn cần vương như những kẻ đã đến của vua Ahaz đến cho tiêu tan sự nghi ngờ. Là "Cha Đợi Đợi" tiên đoán tốt lành của vua quá hay đẹp. Những đức tính như cung cách xét xử, trống công lý và công chính đã làm cho ngài vua David vương quốc có thể được tóm gọn trong chữ "Shalom" mà gốc tiếng Do Thái/Hebrew có nghĩa là toàn hảo, hoà hảo, hoàn thành và trỗi vương. Ngày nay những tiên đoán Do Thái chào hỏi nhau bằng tiếng Shalom nghĩa là chúc mừng an cho nhau.

Như kết quả của tri thức về tâm vọng này, dân chúng sẽ được sự hòa hảo với Thiên Chúa, với nhau và với thiên nhiên. Vì vậy chúng có gì là Giáo Hội đã chung hiệp với niềm vui mừng của Isaiah với tia sáng này và sinh nhứt của vua đương thế giáng sinh của Chúa Giêsu qua bài đức 1 trong Thánh Lễ Đêm.

Nhưng năm trước đây, ai là những người đã không cảm thấy cái bóng tối dày đặc và nơi buồn u tối đã xảy ra ngay trong thời kỳ hi vọng của chúng ta? Hãy thử nhìn lại những thảm cảnh báo trước đã xảy ra ở "đất thánh", đất đã một thời được Thiên Chúa, các tiên ph và chính đức vua Thiên Sai

đã đổ t chân t̄i mà có lúc đã tr̄ thành m̄ t tr̄ n đ̄ a gī t nḡ i. Hãy nghĩ t̄i nh̄ ng tình hū ng b̄ p bênh và th̄ t v̄ ng đang hī n ra vì s̄ x̄ p đ̄ c̄ a nh̄ ng c̄ u trúc kinh t̄. Hãy nhìn vào và nh̄ i th̄ m c̄ nh Thiên An Môn. Hãy nhìn cho rõ c̄ nh t̄ ng công an chìm n̄ i đàn áp đánh đ̄ p b̄ t b̄ dân lành vô t̄i ngay tr̄ c̄ m̄ t m̄ i nḡ i gī a ban ngày t̄i Saigon Hàn̄ i và nh̄ ng n̄ i nh̄ Đ̄ ng Chiêm, Thái Hà, C̄ n D̄ u...Nh̄ ng c̄ m nghĩ sâu đ̄ m nh̄ v̄ y v̄ cái bóng t̄i âm u đầy đ̄ c th̄ ng n̄ y sinh ra t̄ nh̄ ng toan tính c̄ a nh̄ ng con nḡ i c̄ ch̄ p, đ̄ n l̄ và hoang đ̄ o đ̄ c tài riêng r̄ thay vì là c̄ a c̄ m̄ t c̄ ng đ̄ ng nhân lō i th̄ c s̄ quan tâm đ̄ n nhau và nh̄ ng th̄ ng kh̄ c̄ a chính đ̄ ng bào mình, c̄ a nhī u nḡ i trên kh̄ p th̄ gī i.

Trong mùa L̄ H̄ i Giáng Sinh này, nḡ i Do Thái mong ngóng s̄ xū t hī n c̄ a đ̄ ng Thiên Sai, nḡ i Kito h̄ u vui m̄ ng ngày Giáng Sinh c̄ a Ngai trong l̄ ch s̄ loài nḡ i. Nh̄ ng c̄ nḡ i Do Thái và nḡ i Kito h̄ u đ̄ u đ̄ c̄ m̄ i ḡ i v̄ t qua kh̄ i t̄ t c̄ nh̄ ng bī u t̄ ng và đ̄ t nh̄ ng câu h̄ i thâm sâu h̄ n: Chúng ta đang trông ch̄ s̄ c̄ u chū c tr̄ thành hī n th̄ c nh̄ th̄ nào mà đ̄ ng thiên sai s̄ mang l̄ i cho chúng ta? Riêng nḡ i c̄ ng s̄ n, đ̄ c bī t̄ Vī t Nam, ch̄ ng nào thì có đ̄ c̄ cái thiên đ̄ a gī i đ̄ cho m̄ i nḡ i đ̄ c̄ làm vī c theo kh̄ năng, h̄ ng th̄ theo nhu c̄ u, trong khi đ̄ ng đi t̄i nó càng ngày càng điêu linh, dân tình ngày càng kh̄ n kh̄ , bóng t̄i ngày càng dày đ̄ c âm u, không hy v̄ ng, không l̄ i thoát!

Nh̄ ng b̄ n kinh thánh đ̄ c trong ngày l̄ Hanukka, Mùa V̄ ng và Giáng Sinh đ̄ u là nh̄ ng l̄ i m̄ i ḡ i m̄ i nḡ i t̄ t̄ p t̄i h̄ i tr̄ ng và nhà th̄ đ̄ chào h̄ i, chúc m̄ ng, làm quen nhau, đ̄ t̄ nguȳ n cùng nhau mang ánh sáng c̄ a Thiên Chúa chī u r̄ i kh̄ c m̄ i n̄ i, trên m̄ i qū c gia, đ̄ nh̄ n ra nhau là nh̄ ng đ̄ ng chí cùng xây đ̄ ng v̄ ng qū c Thiên Chúa vĩnh c̄ u.

C̄ Kito Giáo l̄ n Do Thái Giáo đ̄ u ôm gī trong lòng m̄ nḡ c̄ chung là xin cho "N̄ c̄ Chúa tr̄ đ̄ n!" Chúng ta c̄ n ph̄ i cùng đ̄ c̄ kinh này l̄ n tī ng h̄ n và rõ ràng h̄ n trong nh̄ ng ngày bóng t̄i âm u bao ph̄ nhī u nḡ i trên toàn th̄ gī i, đ̄ c bī t nḡ i dân A phú Hãn, Iraq, Đ̄ t Thánh hī n đang b̄ tan hoang vì chī n tranh, h̄ n thù, ghen ghét và s̄ u th̄ m, cũng nh̄ nh̄ ng nḡ i đang s̄ nḡ nh̄ ng n̄ c, nh̄ ng mī n khác trên th̄ gī i đang đau kh̄ vì nghèo đói, áp b̄ c, đ̄ c tài và b̄ t công....

S̄ ch̄ mong chung k̄ t qū N̄ c̄ Chúa tr̄ đ̄ n thúc đ̄ y chúng ta -C̄ Kito h̄ u l̄ n Do Thái- c̄ n ph̄ i hī p thông v̄ i nhau ch̄ t ch̄ và nh̄ n ra đ̄ c̄ s̄ đ̄ v̄ ghê ḡ m c̄ a th̄ gī i. Chân ph̄ c̄ Gioan Phaolo II và b̄ y gī Đ̄ c Benedict XVI đã d̄ y chúng ta qua nh̄ ng tông th̄ , l̄ i nói và hành đ̄ ng, không có gì và không ai có th̄ phá v̄ , tách bī t chúng ta ra kh̄ i s̄ hī p nh̄ t kiên c̄ đã có đ̄ c̄. Danh t̄ "tikkun ha'olam" tī ng Do Thái có nghĩa là hàn ḡ n th̄ gī i, s̄ a ch̄ a, tu b̄ và c̄ u chū c -ḡ m c̄ s̄ c̄ u chū c dân Israel- đang th̄ hī n n̄ i con nḡ i Chúa Kito, thì hoàn toàn ph̄ thū c n̄ i chúng ta, m̄ i nḡ i chúng ta, trong m̄ i hoàn c̄ nh c̄ a mình, c̄ a đ̄ t n̄ c̄ mình, dân t̄ c̄ mình, tôn giáo mình, t̄ p th̄ mình....

Fleming Island, Florida

Dec. 24, 2012

NTC